

"บักน้อย" ส่งข้อมูลให้ "หมอธี" ติดตามสร้างโดมไม่โปร่งใส

นำเสนอเมื่อ : 11 ม.ค. 2561

รมช.ศึกษาธิการ เผย ส่งข้อมูล กรณี สพฐ.ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ในโรงเรียนได้ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้ “หมอธี” ดำเนินการแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการชี้แจงจาก สพฐ.ในการจัดทำโครงการจนเกิดความไม่โปร่งใส

วันนี้ (10 ม.ค.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจสอบกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 15 ไซเงินงบประมาณ เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 62 ล้านบาท ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หรือโดมของ 11 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ บัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ใน ขณะนี้ตนได้ทำรายงานชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการแล้ว ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ซึ่งตนรับผิดชอบ สพฐ.อยู่ หากจะมีการก่อสร้างตนก็ควรจะทราบเรื่องแต่กลับไม่ทราบว่าจัดสร้างได้อย่างไร อย่างไรก็ตามตนเคยได้รับรายงานเมื่อเดือน ส.ค.2559 ว่ามีการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 4 โรงเรียนที่มีการก่อสร้างโดมด้วย จึงได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง สพฐ.ว่าโครงการนี้เข้ามาได้อย่างไร และทำไมต้องลงในโรงเรียนดังกล่าวเป็นความต้องการของใคร ซึ่งได้รับการชี้แจงเพียงว่าเป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่ จึงได้ขอหลักฐานไปว่ามีการร้องขออย่างไร แต่ทวงถามไป 2-3 ครั้งว่ามาได้อย่างไรก็ยังไม่ได้รับคำตอบจนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงขาดตอนไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนมาทราบภายหลังว่ามีการสร้างใน 11 โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนอกพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็มีการก่อสร้างด้วย ซึ่งรายละเอียดที่ชัดเจนคงต้องไปถามผู้ที่ดำเนินการในขณะนั้น ส่วนตนได้ส่งข้อมูลให้ รมว.ศึกษาธิการแล้วเพื่อให้ไปดำเนินการติดตามเรื่องตามที่ สตง.ได้ส่งเรื่องมา อย่างไรก็ตามตนอยากฝากว่าโครงการสานฝันเป็นโครงการที่ดีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ศธ.ไปสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพอ แม่ ผู้ปกครองมีความรักและห่วงหาเห่นโครงการดีๆเหล่านี้ จึงไม่อยากให้ใครดึงเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส เรื่องนี้ไม่ใช่การดำเนินการของโครงการสานฝันแต่เป็นการมาสร้างในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสานฝัน โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางโครงการสานฝันหรือผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ

“ในฐานะที่ผมรับผิดชอบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาก็กำชับเรื่องการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีความเข้มแข็งมากเรื่องการใช้งบอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยืนยันว่าผมและคณะทำงานในพื้นที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนพอทราบก็ได้สอบถาม สพฐ.แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการได้แจ้งกับผมว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนภายในเร็วๆนี้ โดยจะมีการนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตภายใน ศธ.ในวันที่ 17 ม.ค.นี้”

พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.22 น.](#)